

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1071/BTC-KHTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NÓ VIỆT NAM

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 70.....

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

Ngày: 01 tháng 02 năm 2021

Trước diễn biến phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày đầu năm 2021 (tính đến ngày 01/02/2021, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn quốc đã có 1.819 trường hợp; riêng từ ngày 28/01/2021 đến nay, Bộ Y tế đã ghi nhận 238 trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại 09 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương (188), Quảng Ninh (25), Hà Nội (13), Gia Lai (4), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (02), thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương mỗi địa phương 01 ca); thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 05/01/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc chủ động và tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quán triệt và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC) thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 05/01/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ban Chỉ đạo quốc gia), của Bộ Y tế và của Bộ Tài chính.

2. Chủ động xây dựng phương án, bố trí CBCC và kế hoạch tổ chức làm việc, các cuộc họp, hội nghị của đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương; trường hợp phải tổ chức họp, làm việc để đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện thì phải triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch để không lây nhiễm, đảm bảo an toàn sức khỏe CBCC và người tham dự; đồng thời thực hiện diệt khuẩn, khử trùng phòng họp, phòng làm việc trước và sau khi kết thúc buổi họp, làm việc.

3. Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời các trường hợp CBCC thuộc phạm vi quản lý có biểu hiện nghi nhiễm, hoặc có tiếp xúc với người bị nghi nhiễm Covid-19, hoặc di chuyển về từ vùng có dịch, hoặc phải thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe (nếu có) theo quy định và hướng

dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế, đặc biệt đối với các đơn vị đóng trên địa bàn bùng phát dịch. Đồng thời, yêu cầu CBCC chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, nơi đến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và yêu cầu của chính quyền địa phương.

4. Tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, như: Quản lý việc ra, vào cơ quan, thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với CBCC, khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở làm việc; trường hợp phát hiện hoặc nhận thấy CBCC, khách đến liên hệ công tác có dấu hiệu bất thường liên quan đến tình trạng sức khỏe (như: sốt, ho, khó thở...) cần thực hiện các biện pháp cách ly, khẩn trương thông báo cho cơ sở y tế địa phương để phối hợp xử lý và giải quyết; thực hiện diệt khuẩn, khử trùng và vệ sinh môi trường làm việc; chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các vật tư, dụng cụ y tế cần thiết (dung dịch rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt...) nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc CBCC lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu; VT, KHTC (16b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Toàn Chí Nghiêm